

(Tài liệu tham khảo dành cho tân sinh viên K51)

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI NGỮ TẠI HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

1. Làm thế nào để được xếp lớp theo trình độ trong Ngoại ngữ 1(NN1) và Ngoại ngữ 2 (NN2)?

Việc xếp trình độ ngoại ngữ căn cứ vào: i) chứng chỉ quốc tế sinh viên có; ii) kết quả các bài thi phân loại trình độ được các khoa Ngoại ngữ tổ chức ngày 28/8.

Lưu ý: Đối với tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, chứng chỉ quốc tế đủ để phân loại trình độ. Đối với tiếng Pháp ngoài chứng chỉ quốc tế, sinh viên cần thi vấn đáp để phân loại. Đối với tiếng Trung, ngoài chứng chỉ quốc tế, sinh viên phải thi viết + vấn đáp và được cộng điểm tùy theo trình độ HSK.

2. Em có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.0, em có phải tham gia thi phân loại trình độ?

Sinh viên có IELTS 6.0 được xếp trình độ nâng cao tiếng Anh mà không phải qua kiểm tra phân loại trình độ. Tuy nhiên, từ 22/8 đến trước 17h ngày 25/8, sinh viên **PHẢI ĐĂNG KÝ CHỌN NGOẠI NGỮ 1 LÀ TIẾNG ANH VÀ CHỌN TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO.**

3. Em có chứng chỉ tiếng Nhật N3, em có phải tham gia thi phân loại trình độ?

Sinh viên có chứng chỉ tiếng Nhật N3 được xếp trình độ nâng cao tiếng Nhật mà không phải qua kiểm tra phân loại trình độ. Tuy nhiên, từ 22/8 đến trước 17h ngày 25/8, sinh viên **PHẢI ĐĂNG KÝ CHỌN NGOẠI NGỮ 1 LÀ TIẾNG NHẬT VÀ CHỌN TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO.**

4. Em có chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK 5, em có phải tham gia thi phân loại trình độ?

Sinh viên có chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK 5 được xếp trình độ nâng cao tiếng Hàn mà không phải qua kiểm tra phân loại trình độ. Tuy nhiên, từ 22/8 đến trước 17h ngày 25/8, sinh viên **PHẢI ĐĂNG KÝ CHỌN NGOẠI NGỮ 1 LÀ TIẾNG HÀN VÀ CHỌN TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO.**

5. Em có chứng chỉ HSK5, em có phải tham gia thi phân loại trình độ?

Tất cả sinh viên đăng ký học NN1 là tiếng Trung đều phải tham gia thi phân loại, trừ trường hợp xác định học từ đầu (trình độ sơ cấp). Chứng chỉ HSK (từ HSK4 260 điểm trở lên) sẽ cho phép em được cộng điểm khuyến khích vào điểm thi phân loại trình độ.

6. Em có chứng chỉ DELF B2 hoặc TCF 5 bài thi xếp loại chung B2, em có phải tham gia thi phân loại trình độ?

Em được miễn thi viết nhưng vẫn phải thi vấn đáp.

7. Em đạt giải HSG ngoại ngữ cấp quốc gia (từ giải khuyến khích trở lên), em có phải tham gia kiểm tra phân loại trình độ ngoại ngữ?

Tuỳ theo ngoại ngữ đạt giải là ngoại ngữ gì. Nếu ngoại ngữ đạt giải là tiếng Anh, tiếng Hàn và Nhật, em sẽ được xếp trình độ nâng cao mà không cần tham gia kiểm tra trình độ. Lưu ý: từ 22/8 đến trước 17h ngày 25/8, sinh viên PHẢI ĐĂNG KÝ CHỌN NN1 LÀ NGOẠI NGỮ ĐẠT GIẢI VÀ CHỌN TRÌNH NÂNG CAO.

Nếu ngoại ngữ đạt giải là tiếng Trung hoặc tiếng Pháp, sinh viên vẫn phải tham gia kiểm tra trình độ.

8. Em đạt giải HSG ngoại ngữ cấp tỉnh (từ giải khuyến khích trở lên), em có phải tham gia kiểm tra phân loại trình độ ngoại ngữ?

Tuỳ theo ngoại ngữ đạt giải là ngoại ngữ gì và trình độ ngoại ngữ mà em muốn học. Nếu ngoại ngữ đạt giải là tiếng Anh, tiếng Hàn và Nhật, em sẽ được xếp trình độ trung cấp mà không cần tham gia kiểm tra trình độ. Lưu ý: từ 22/8 đến trước 17h ngày 25/8, sinh viên PHẢI ĐĂNG KÝ CHỌN NN1 LÀ NGOẠI NGỮ ĐẠT GIẢI VÀ CHỌN TRÌNH TRUNG CẤP.

Trường hợp sinh viên chọn đăng ký TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO bắt buộc phải qua kiểm tra trình độ.

Nếu ngoại ngữ đạt giải là tiếng Trung hoặc tiếng Pháp, sinh viên vẫn phải tham gia kiểm tra trình độ.

9. Nếu em đã có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (IELTS, TOEFL, DELF, JLPT, TOPIK, HSK tương đương B2 khung tham chiếu châu Âu, em có thể được miễn/giảm các học phần Ngoại ngữ 1 không?

Không, trong mọi trường hợp, sinh viên phải hoàn thành đủ 24 tín chỉ ngoại ngữ. Nếu em được xếp vào trình độ từ trung cấp trở lên, em được lựa chọn học 1 ngoại ngữ (24 tín chỉ) hoặc 2 ngoại ngữ (15 tín chỉ NN1 và 9 tín chỉ NN2)

10. Chương trình học NN2 bắt đầu từ học kỳ III, vậy em có thể đăng ký học sớm hơn không?

Hiện nhà trường chưa tổ chức lớp NN2 cho K51. Em có thể đăng ký khi phòng Đào tạo đại học gửi thông báo tới sinh viên.

11. Nếu em không muốn học NN2, em có bị ảnh hưởng đến kết quả học tập hoặc cơ hội tốt nghiệp không?

Nếu em là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, em bắt buộc phải học NN2. Các ngành khác không bắt buộc. Trường hợp em không học NN2, em phải hoàn thành đủ khối lượng tín chỉ NN1 yêu cầu (18 tín chỉ đối với ngành Luật Thương mại Quốc tế và 24 tín chỉ với các ngành khác)

12. Nếu em không đạt yêu cầu trình độ, em có cơ hội được học lại hoặc cải thiện để theo kịp chương trình không?

Có. Tuy nhiên, sinh viên sẽ phải nộp học phí bổ sung cho các học phần phải học lại

13. Em có thể thay đổi ngoại ngữ đã chọn sau khi đã bắt đầu học không? Nếu có, thì điều kiện và thủ tục như thế nào?

Sinh viên ngành Châu Á-Thái Bình Dương không được thay đổi NN1 do yêu cầu của chuyên ngành học.

Các trường hợp khác, sinh viên có thể thay đổi NN1 cũng như NN2 **sau 01 tuần học**. Em cần đăng ký ngay ngoại ngữ mới với phòng Đào tạo đại học và liên hệ phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên để đổi mã sinh viên. Sinh viên không phải nộp học phí bổ sung.

Trường hợp sau một học kỳ muốn thay đổi ngoại ngữ, sinh viên làm đơn gửi phòng Đào tạo đại học và phải tự chi trả cho số tín chỉ học phần ngoại ngữ ngoài số tín chỉ quy định trong CTĐT. Ví dụ, sau 1 học kỳ chọn học tiếng Anh là NN2 (3 tín chỉ), sinh viên muốn đổi sang học tiếng Hàn. Sinh viên làm đơn nộp phòng Đào tạo đại học. Sau khi được cho phép đổi sang tiếng Hàn, sinh viên có nghĩa vụ phải hoàn thành đủ 9 tín chỉ NN2 tiếng Hàn. Như vậy, so với số tín chỉ quy định trong CTĐT là 9 tín chỉ NN2, sinh viên đã học quá 3 tín chỉ, sinh phải nộp học phí bổ sung cho 3 tín chỉ NN2 này.

Tương tự đối với NN1, sau 1 Học kỳ học tiếng Hàn (3 tín chỉ), sinh viên muốn đổi sang học tiếng Anh. Sinh viên làm đơn nộp phòng Đào tạo đại học. Sau khi được cho phép học tiếng Anh, sinh viên có nghĩa vụ phải hoàn thành đủ 18 tín chỉ NN1 tiếng Anh đối với ngành Luật Thương mại Quốc tế hoặc 24 tín chỉ đối với các ngành khác (nếu sinh viên lựa chọn học 1 ngoại ngữ) hoặc 15 tín chỉ nếu sinh viên đủ điều kiện và lựa chọn 2 ngoại ngữ. Như vậy, so với số tín chỉ quy định trong CTĐT, sinh viên đã học quá 3 tín chỉ NN1, sinh phải nộp học phí bổ sung cho 3 tín chỉ NN1 này.

14. Sinh viên chọn học 15 tín chỉ NN1 và 9 tín chỉ NN2 cần phải đăng ký như thế nào? Có yêu cầu cụ thể nào về trình độ đầu vào của NN2 không?

Phòng Đào tạo đại học sẽ gửi thông báo mở lớp NN2 để sinh viên đăng ký. Trường hợp học từ đầu (trình độ sơ cấp), sinh viên chỉ cần đăng ký lớp NN2. Trường hợp sinh viên đã đạt được 1 trình độ nhất định, sinh viên cần cung cấp chứng chỉ quốc tế và/hoặc tham gia kiểm tra phân loại trình độ NN2.

15. Ngành Luật Thương mại Quốc tế có yêu cầu học thêm ngoại ngữ ngoài 18 tín chỉ bắt buộc không?

Không, sinh viên ngành Luật Thương mại Quốc tế chỉ phải hoàn thành 18 tín chỉ NN1.

16. Em là sinh viên ngành Luật Thương mại Quốc tế. Em có thể đăng ký học NN2 hoặc đăng ký học hơn 18 tín chỉ NN1?

Nếu em có nguyện vọng học thêm NN2, em có thể đăng ký với phòng Đào tạo đại học và trả học phí bổ sung cho các học phần NN2.

Em cũng có thể đăng ký học thêm một số học phần NN1 ngoài 18 tín chỉ trong CTĐT. Em cần đăng ký với phòng Đào tạo đại học khi có thông báo mở đơn và trả học phí bổ sung cho các học phần NN1 này. Kết quả các học phần bổ sung sẽ không được tính vào điểm GPA nhưng sẽ được Học viện xác nhận khi được yêu cầu.

17. Em là Sinh viên ngành Châu Á - Thái Bình Dương học. Em thi đỗ ngành Hàn Quốc học tổ hợp D01. Em có được học NN1 hoặc NN2 là tiếng Anh không?

Đối với sinh viên ngành Châu Á – Thái Bình Dương học, NN1 phải là ngôn ngữ của quốc gia tương ứng với chuyên ngành lựa chọn. Trường hợp của em phải học tiếng Hàn là NN1.

Trong CTĐT, sinh viên phải hoàn thành đủ 24 tín chỉ NN1, nên không bắt buộc học NN2. Nếu em muốn học tiếng Anh như NN2, em phải đăng ký với phòng Đào tạo đại học khi có thông báo mở đơn đăng ký NN2, và phải nộp học phí bổ sung cho các học phần tiếng Anh.

18. Em trúng tuyển vào Học viện với tổ hợp D01, em có thể lựa chọn học NN1 là tiếng Pháp không?

Có. Trừ ngành Châu Á-Thái Bình Dương học ngoại ngữ 1 phải là ngôn ngữ của quốc gia tương ứng với chuyên ngành lựa chọn, sinh viên các ngành khác có thể chọn NN1 là ngoại ngữ khác với ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển. Sinh viên cần đăng ký chọn ngoại ngữ 1 với phòng Đào tạo đại học từ ngày 22/8 đến trước 17h ngày 25/8.

19. Em có IELTS 6.0 nhưng em có thể đăng ký học trình độ trung cấp?

Em có thể đăng ký học ở trình độ thấp hơn quy định. Tuy nhiên, em nên cân nhắc kỹ, việc học ngoại ngữ ở trình độ thấp hơn trình độ thật sẽ lấy đi của em cơ hội tiếp cận với các kiến thức, kỹ năng ở trình độ cao hơn.

20. Em không có chứng chỉ ngoại ngữ, em có bắt buộc phải học ngoại ngữ từ đầu?

Nếu em không có chứng chỉ ngoại ngữ, em có thể xác định trình độ ngoại ngữ của mình thông qua bài kiểm tra phân loại trình độ. Trên cơ sở kết quả của bài kiểm tra phân loại trình độ, em sẽ được xếp vào lớp học ngoại ngữ phù hợp với trình độ của mình.

21. Em muốn đăng ký trình độ sơ cấp, em có cần phải tham gia kiểm tra phân loại trình độ.

Không. Tuy nhiên nếu em mong muốn xác định trình độ của mình thì có thể đăng ký tham gia.